



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปกรณี
เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติให้
ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสุริรัตน์ กลุ่มใหม่	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ)	กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแสวงหา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
๒.	นางพัชรา บรรดาศักดิ์	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ)	กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชนะวัฒน์ วงศ์ผัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสุรรัตน์ กลุ่มใหม่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลแสวงหา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๑๐๙๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลแสวงหา กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาล วิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๑๑๐๙๕	เลื่อน ระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “ผลของการให้ความรู้ต่อความรู้การปฏิบัติตนและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ ๓ โรงพยาบาลแสวงหา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - ๑๙” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”
๒	นางพัชรา บรรตาศักดิ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๑๒๐๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาล วิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๑๑๑๘๘	เลื่อน ระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดตาต่อกระจกใสเลนส์เทียมมีภาวะติดเชืหลังผ่าตัด” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “แผนการสอนผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระจกด้วยสื่อวีดิทัศน์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”